

Trận đánh đầu tiên và cũng là trận đánh cuối cùng

Tác Giả: TSQ Việt Nhân

Thứ Bảy, 21 Tháng 2 Năm 2009 23:04

(Việt t i Quê M Mùa Xuân đau buồn th 34, K S u 2009)

Tr c khi b t đ u câu chuy n, cho phép tôi đ c đ t m t nén h ng lòng đ thành kính t ng nh nh ng Chi n sĩ tr n vong, đ ng bà, quý Anh Em Thi u sinh quân các b n đ ng ngũ c a tôi đã ngã xu ng đ b o v Quê M thân yêu.



Trong cu c đ i binh nghi p, ai không m t l n ao c có m t tr n đánh nh đ i, m t tr n đánh oai hùng oanh li t, th nh ng đ i không nh c m . Tôi là m t TSQ, tôi cũng có c m đó, m m t ngày sau nh ng năm tháng mi t mài n i quân tr ng đ n khi tr ng thành đ c ph ng s cho T qu c, s có nh ng tr n đánh nh đ i oanh li t v i t i VC đ b o v T qu c Việt Nam. Nh ng c m ch a đ n thì tôi và các huynh tr ng cũng nh các b n tôi c a tr ng TSQ ph i tham gia m t tr n đánh nh đ i và đây là tr n đánh đ u tiên v i VC và cũng là tr n đánh cu i cùng cho đ n hôm nay.

Mi n Nam trong nh ng ngày cu i tháng 4/1975, nh ng tin t c b t l i v chi n s liên l c đ c Tivi và Đài phát thanh truy n đi hàng ngày, tr ng Thi u Sinh Quân Việt Nam Vũng Tàu cũng n m trong tình tr ng báo đ ng: s n sàng đi t n. Theo l nh c a Ban ch huy, chúng tôi chu n b dây th ng làm thang dây đ lên tàu. Đ c l nh, chúng tôi hành quân ra Cát L đ lên tàu, tuy nhiên m i đi t i ngã t R ch Đ a thì b pháo c a VC, càng lúc càng tăng do đó Ban ch huy ra l nh quay v tr ng.

Trận đánh đầu tiên và cũng là trận đánh cuối cùng

Tác Giả: TSQ Việt Nhân

Thứ Bảy, 21 Tháng 2 Năm 2009 23:04

Sau khi vượt trèo ng, phèo ng án di tìn bng máy bay trực thăng đợc triển khai, tuy nhiên mĩ đợc mĩt hai chuyên đáp xu ng sân v n đợc cĩa trèo ng thì b pháo cĩa VC, cho nên máy bay không h cánh đợc nĩa, lúc đó Ban chỉ huy ra lệnh giĩ tán, ải v nhà đó.

Lúc bỹ gi mĩt cĩnh tợng h n lo n chĩa tợng có ợ trèo ng TSQ: đĩa chỹ tĩ, đĩa chỹ lui mà không biĩt chỹ đi đĩu vì nhợng TSQ còn ợ lĩ trèo ng đĩa s ợ Vùng 1, Vùng 2 chiĩn thuĩt, còn lĩ mĩt s ợ Vùng 4 chiĩn thuĩt (Các TSQ ợ Vùng 3 và Biĩt khu Thĩ đô đĩ đợc cho v nhà t trợc). Mĩt lúc sau có mĩt ảnh ợ Tiũ đoàn Hùng Vợng lên tiũng: “Các TSQ nào có thân nhĩn muĩn v thì v nhà, còn lĩ nên tĩp trung chuĩn bĩ chiĩn đũ cùng quân VC”.

Sau tiũng hĩa cĩa ảnh, chúng tĩ tĩp trung hĩt ợ Tiũ đoàn Hùng Vợng và Lê Lĩ, các ảnh ợ Tiũ đoàn bĩt đũ phân công các em ợ Tiũ đoàn Quang Trung và Ngô Quyĩn tĩ đũn (kho đũn đĩ bĩ chúng tĩ phá khi không còn cĩn bĩ) mĩt s ợ lĩ y rợng đợng quân trang quân đợng và nĩm ra đợng trợc lan can Tiũ đoàn Lê Lĩ chuĩn bĩ đĩnh vĩa VC, lúc đó là chiũ ngày 29/1975. Lúc này tiũng sũng đĩ hợng v trợng cĩa chúng tĩ và bĩt đũn, hai bên bĩn qua bĩn lĩ tĩ chiũ đũn đĩm.



Tĩ trợc đũn nay, chúng tĩ hĩa quân s ợ nhợng chĩ tĩp bĩn, ném lũ đũn vào các tĩm bia ợ thao trợng sau lợng trợng thĩ, hôm nay lĩ cĩ m sũng bĩn đũn thĩt mà lĩ bĩn vào VC do đó TSQ nào cũng hĩng máu. Đũn sáng chúng tĩ và VC v n còn chiĩn đũn, hình nhĩ tĩ VC không

Trận đánh đầu tiên và cũng là trận đánh cuối cùng

Tác Giả: TSQ Việt Nhân

Thứ Bảy, 21 Tháng 2 Năm 2009 23:04

biết trong trận này chúng tôi TSQ không có Cán bộ nên tôi nó không dám tấn công mạnh, rồi hai bên, bên này bắn qua bên kia bắn lại.

Khi đang giao chiến ở phía trước, chúng tôi nghe loa kêu gọi đầu hàng. Lúc đó thay vì tôi lại tôi VC chúng tôi lại nổ súng và họ cũng nghe loa và phát ra tiếng kêu gọi. Một lúc sau tôi tiếp tục nghe loa của tuấn VC nói: “Tiếng trống Đồng vang Minh đã ký lệnh đầu hàng, các anh hãy buông súng”.

Chúng tôi vẫn chờ đợi tin, vẫn tiếp tục bắn ra ngoài. Sau đó có một TSQ nào nghe Đài phát thanh nói tiếng Minh ra lệnh đầu hàng, các anh Tiểu đoàn Hùng Vương cũng ngừng bắn ngay lập tức và quy thuận đầu hàng buông súng.

Sau khi họ Quét sạch xong, chúng tôi lấy một tấm Drap (dùng để trải giường ngủ của TSQ) và treo lên, khi đó tôi bên ngoài tôi VC chạy lúp súp vào trận, câu đầu tiên tôi nó hỏi là: “Đâu chúng nó đâu rồi” một anh TSQ lên tiếng hỏi tôi: “Các ông tìm ai”. Chúng nó nói: “Nhưng chúng đã bắn bắn tao”. Anh TSQ liền tiếp tục nói: “Ở đây không có ai hết chỉ có bắn tôi nhưng TSQ”. Nó nhìn khắp chúng tôi một lúc rồi nói: “Chúng mày sẽ biết tay ông”.

Sau đó tôi nó dẫn chúng tôi qua bên trái Cô Giang và đứng canh gác ở ngoài. Lúc bấy giờ là chiều 30/4/1975, một ngày mà sự kiện của đời này tôi sẽ không bao giờ quên.

Sau khi bắn phá qua trái Cô Giang, chúng tôi nghĩ chắc trận này cũng bắn tôi nó “thật” cho nên đêm hôm đó, tôi cùng thằng Hoàng Dồi (Nguyễn Tấn Hoàng ở Châu Đức) và thằng Lộc Đuôi Bò (Họ Khúc Lộc nhà ở Đà Nẵng) đã lấy máy móc rèm cửa quăn lấy làm dây thừng treo lên cây dừa bên hàng rào rồi leo xuống. Sau đó nhóm chúng Sài Gòn, ba đứa và đi bắt quả giang xe của máy nổ ở Sài Gòn trận này chúng xuống Vũng Tàu để tìm tàu di tản. Quả giang xe đó dẫn chiều 2/5/1975 thì chúng tôi đến Viện Hóa Học ở Ngã 7 Sài Gòn (Vì trận này đây mới là lần được phép chúng tôi tham gia trung đội trận Quét Tàn để chờ máy bay, cho nên chúng tôi chỉ biết tìm lên đó). Ở đó một đêm, sáng hôm sau chúng tôi chia tay, ai về nhà nấy.

Mãi đó mà tham thoát đã 33 năm, 33 năm tôi chưa một lần gặp lại ai trong số những TSQ đã cùng tôi đánh VC trận đánh cuối cùng. Một trận đánh ngoài ý muốn, một trận đánh không cân sức và một trận mà để lại trong lòng những TSQ tham chiến một nỗi uất nghẹn.

Trò n đánh đũa tiên và cũng là trò n đánh cuội cùng

Tác Giả: TSQ Viãt Nhân

Thứ Bảy, 21 Tháng 2 Năm 2009 23:04

Nhân đây tôi cũng xin đính chính một chút về bài viết của tác giả Yên tã cã sã Trò n Đãi Nghĩa, tác giả đã có một bài viết rất chi tiết về Lịch sử của trò n Thiãu Sinh Quân, là một TSQ tôi biết của tác giả, tuy nhiên để an toàn của bài viết đó, không biết tác giả vô tình hay cố ý mà viết “Sau khi các TSQ xếp súng thành hai hàng, về chã huy của VC nói: Bây giờ các anh em lên phòng lấy quần áo sau đó chúng tôi sẽ họp giờ đi đãng và tiễn đưa các anh em về quê”.

Tôi xin lấy danh của một TSQ mà nói rằng không có chuyện đó, như trên tôi đã kể, sau khi chúng tôi treo tấm Drap trên lên, thì VC liền lòng sãc khắp nơi, chã i đãng rồi dẫn chúng tôi qua trãi Cô Giang, không có chuyện cho lên phòng lấy quần áo càng không có chuyện giờ y tá và tiễn biệt. Thậm chí có đứa còn mặc chã có cái quần xà lãn (như tôi trên ngã i chã còn cái quần cũ, qua trãi Cô Giang tôi mới kiếm được một cái áo sơ mi của Cán bộ nào đó như ng quá rãng và tôi mặc như vậy sau mấy ngày mới về tới đãng nhà).

Và tôi cũng xin trả lời câu hỏi của tác giả là “không biết tại sao chúng tôi lại khóc”. Chúng tôi khóc là tại nay sẽ không còn được phãng sẽ cho Tã quãc nãa, chúng tôi khóc cho Quê Mã sẽ đón nhận ngày hôm than đã i bàn tay cai trị của bọn CS Bãc Việt.

Tác giả : TSQ Viãt Nhân (bút danh)

Sã quân 5664

Trung đãi trãng Trung đãi : 27

Tiãu đoàn : Lê Lãi.

KBC: 4437.

Quý AET các bạn: Dũng Cui (Nguyễn Anh Dũng ã Biệt khu Thủ Đã), Hãi Đãa Đã (Trãn Tuãn Hãi ã Biệt khu Thủ Đã), Cãng Tã (Trãn Xuân Cãng ã Biệt Khu Thủ đã), Hãnh Lãn (Hã Hãu Hãnh), Hoàng Dãi (Nguyễn Tãn Hoàng ã Châu Đãc), Lãc Đãu Bã (Hã khãc Lãc ã Đà Nãng), Lâm xuân Ty (vãi bài Giã tã vũ khí), Hùng Văn Phúc (ã trãi Cô Giang), Thuyãt Bác hãc (Khãng văn Thuyãt ã Vùng 4), Nhã Đen (Nguyễn Nhã ã Long Khánh), Mã Mãp (Lê văn Mã ã Long Khánh), Duy Lãm Bãm (Trãn Duy ã Vùng 1), Hãng Lé (Lê văn Hãng ã Vùng 1), bãn Hoàng có số quân 5555, anh Tôn Thãt Sanh Hã, bãn Nguyễn nãc Thanh - Trãn nãc Thanh, Bãn Chuãn, bãn Thu, bãn Bình và các bãn TSQ ãi! Hiãn nay Quý AET và các bãn TSQ đang ã đầu trên thã gian này xin hãy cùng nhau nguyãn cãu cho đãt nãc sẽ mã thoát khỏi bàn tay CS đã AET chúng ta cùng nhau xây đãng và Phãng sẽ cho Tã quãc.